

หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 73 ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2016

ท่านสามารถดำเนินชีวิตคริสเตียนที่เป็นแบบอย่าง โดยพระคำและการอธิษฐาน



เมื่อท่านดำเนินชีวิตคริสเตียนที่เป็นแบบอย่างท่านก็สามารถส่งกลิ่นหอมของพระคริสต์เพื่อการประกาศและจำเริญขึ้นในกิจการต่างๆ ที่ท่านทำ สมาชิกมันมินอธิษฐานอย่างรอนรนในการประชุมอธิษฐานของกลุ่มคาเนียลเพื่อประกาศถึงพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ออกไปทั่วโลก (ด้านบน) การแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์มีขึ้นทุกปีโดยใช้พระคัมภีร์ 365 ข้อที่เขาทองจำในระหว่างปี (ด้านล่าง)

เหมือนที่พระคัมภีร์บันทึกไว้ใน 1 ทิโมธี 4:5 ว่า “เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของที่ชำระไว้แล้วโดยพระวจนะของพระเจ้าและคำอธิษฐาน” คุณแจดดอกแรกของการดำเนินชีวิตคริสเตียน “ตามเครื่องหมายของผู้ออกแบบ” (ซึ่งหมายถึง “ชีวิตคริสเตียนขนานแท้หรือน่าเชื่อถือตามเครื่องหมายของผู้ออกแบบ”) คือการอ่านพระคำของพระเจ้าที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์และเชื่อฟัง พระคำนั้น

สมาชิกของคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลได้รับการปลุกเร้าจากศิษยาภิบาลอวูโล ดร.แจร์อ็อก ลี เพื่อให้ท่านอ่านพระคัมภีร์หนึ่งบทและท่องจำพระคัมภีร์หนึ่งข้อต่อวัน สาเหตุก็เพราะว่าคนเหล่านี้จะสามารถได้ยินพระสุรเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้รับการทรงนำจากพระองค์ไปสู่หนทางแห่งคำตอบและพระพรเมื่อเขามีพระวจนะอยู่ในจิตใจของตน

ในพระคัมภีร์มีการบันทึกคำบัญชาของพระเจ้าเอาไว้ซึ่งกล่าวว่า “จงทำสิ่งนี้” “อย่าทำสิ่งนั้น” “จงละเว้นจากสิ่งนั้น” และ “จงรักษาสิ่งนี้” ถ้าผู้อ่านจดบันทึกสิ่งที่ควรเชื่อฟังและสิ่งที่ไม่ควรเชื่อฟังเอาไว้และจากนั้นอธิษฐานเพื่อสิ่งเหล่านั้น

สิ่งนี้จะกลายเป็นทางลัดไปสู่การชำระให้บริสุทธิ์ หลายคนเรียนรู้จักความรักของพระเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้าและได้รับคำตอบและการรักษาโรคด้วยการอ่านพระคัมภีร์โดยวิธีนี้

มันนาคาเอสเตอร์ วันชีรูในประเทศเคนยาเรียนรู้ถึงความชั่วของตนเมื่อเธออ่านพระคัมภีร์ เธอกลับใจอย่างถ่องแท้และได้รับการรักษาให้หายจากปัญหาสายตาและการปวดหลังของเธอ คุณสุเรช เน็คตาร์ในประเทศอินเดียได้รับการรักษาให้หายจากโรคนิวไนด์หลังจากเขาอ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่มจบ

คุณแจดดอกที่สองของการดำเนินชีวิตคริสเตียน “ตามเครื่องหมายของผู้ออกแบบ” คือการอธิษฐานอย่างรอนรน การอธิษฐานอย่างรอนรนจะนำท่านไปสู่การเรียนรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าในพระคัมภีร์และให้กำลังกับท่านที่จะดำเนินชีวิตด้วยน้ำพระทัยของพระเจ้า

สำหรับสมาชิกมันมิน การอธิษฐานมีรส “หวาน” คนเหล่านี้ประชุมรวมกันทุกคืนเวลาสามทุ่มในการอธิษฐานของกลุ่มคาเนียลและอธิษฐานอย่างรอนรนเพื่อแผ่นดินของพระเจ้า เช่น การประกาศ

ระดับชาติและการทำพันธกิจโลกและเพื่อให้พระเจ้าประสงค์ของพระองค์สำเร็จ การประชุมอธิษฐานของกลุ่มคาเนียลได้รับการแพร่ภาพออกอากาศไปยัง 170 ประเทศผ่านโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. (www.gcntv.org) และทุกคนทั่วโลกสามารถเข้าร่วมอธิษฐานด้วยกัน

คุณบูเชอะ คะหล่า ในประเทศไทยกล่าวว่า “ฉันอธิษฐานเพื่อการประกาศกับครอบครัวและรับเอาคำอธิษฐานผ่านทางผู้เชิดหน้าที ดร.แจร์อ็อก ลีอธิษฐานเจิมเอไว๋ น้องชายของฉันได้รับการรักษาให้หายจากโรคหัวใจและโรคออสซึมและแม่ของฉันได้รับการปลดปล่อยจากวิญญาณชั่ว ฉันรู้สึกขอบพระคุณที่ฉันได้เข้าร่วมในการประชุมอธิษฐานของกลุ่มคาเนียลด้วยความสุขใจและอธิษฐานเพื่อรับการสร้างขึ้นใหม่”

เพื่อจะเป็นคริสเตียนที่แท้จริงเราจำเป็นต้องเรียนรู้หลักพื้นฐานของคริสตศาสนาผ่านคำเทศนา ดร.แจร์อ็อก ลีได้รับคำอธิบายเกี่ยวกับพระคัมภีร์ในการคล้อยของพระวิญญาณบริสุทธิ์และแบ่งปันคำอธิบายเหล่านั้นในคำเทศนาของท่าน มีคำเทศนาหลายชุดที่สมาชิกได้

รับประโยชน์ซึ่งช่วยให้เขาเติบโตขึ้นในความเชื่อ

“สาส์นจากกางเขน” “ขนาดแห่งความเชื่อ” “บทแห่งความรัก” “ผลทั้งเก้าของพระวิญญาณบริสุทธิ์” “ลักษณะของผู้เป็นสุข” “พระวิญญาณทั้งเจ็ด” และ “ความดี” ช่วยสมาชิกสร้างตนเองขึ้นมาใหม่และวิญญาณจิตของคนเหล่านี้จำเริญขึ้น

คำเทศนาหาได้ง่ายในรูปแบบของเทปคาสเซตและซีดีในร้านขายหนังสือของคริสตจักรและในรูปแบบของไฟล์เอกสารและไฟล์เอ็มพี3ในเว็บไซต์ www.manmin.org และ www.gcntv.org คำเทศนาอยู่ในรูปของหนังสือเช่นกันและหนังสือเหล่านี้แปลเป็นภาษาต่างๆ ถึง 61 ภาษาซึ่งช่วยให้ผู้ที่อยู่ในต่างประเทศสามารถสวมชุดทักตนเองด้วยพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์

ทุกวันพระเจ้าทรงจัดจ้องพระเนตรของพระองค์มาเหนือบุตรที่รักของพระองค์ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยพระคำและการอธิษฐาน ด้วยความปรารถนาของพระเจ้าในจิตใจของบุตรเหล่านี้เขาจึงพยายามรับการชำระให้บริสุทธิ์ในวันนี้

พระเจ้าคือผู้เขียนพระคัมภีร์



ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร์อ็อก ลี

“พระคัมภีร์ทุกคนได้รับการจิตใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในเรื่องความชอบธรรม” (2 ทิโมธี 3:16)

พระคัมภีร์บอกเราว่าเหตุใดพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ พระองค์ทรงนำประวัติศาสตร์ของมนุษย์อย่างไร จุดเริ่มต้นและจุดจบของการเตรียมมนุษย์ พระเยซูพระผู้ช่วยให้รอด พระวิญญาณบริสุทธิ์พระผู้ช่วยสวรรค์และนรก และหน้าที่ของมนุษย์ ถ้าเช่นนั้นใครเขียนพระคัมภีร์

1. พระเจ้าคือผู้เขียนพระคัมภีร์

พระคัมภีร์ประกอบด้วยหนังสือ 66 เล่ม 39 เล่มในพระคัมภีร์เดิมและ 27 เล่มในพระคัมภีร์ใหม่ เป็นที่รู้กันว่ามี 34 คนเป็นผู้บันทึกพระคัมภีร์โดย 26 คนมาจากพระคัมภีร์เดิมและ 8 คนจากพระคัมภีร์ใหม่โดยใช้เวลาในการบันทึก 1,600 ปีโดยแบ่งเป็น 1,500 ปีในสมัยพระคัมภีร์เดิมและ 100 ปีในสมัยพระคัมภีร์ใหม่ แม้จะมีผู้คนมากกว่าสามสิบคนบันทึกพระคัมภีร์เอาไว้ แต่ไม่มีใครในคนเหล่านั้นเป็น “ผู้เขียน” พระคัมภีร์ คนหนึ่งอาจพูดว่าคนเหล่านั้นเป็นผู้เขียนในนามของคนอื่น

สมมุติว่าแม่คนหนึ่งมีลูกชายสองคนและเธอต้องการจะเขียนจดหมายไปหาลูกคนเล็ก เธอบอกให้ลูกชายคนโตของเธอเขียนข้อความที่เธอต้องการพูดกับลูกชายคนเล็กของเธอลงไปจดหมายแม่ลูกชายคนโต “เขียน” จดหมายนี้ แต่จดหมายนั้นมาจากแม่ ในทำนองเดียวกัน พระเจ้าทรงเรียกคน 34 คนมาและทรงนำเขาไปบันทึกพระคัมภีร์ในการจิตใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดังนั้นผู้เขียนพระคัมภีร์ที่แท้จริงคือพระเจ้า

2 เปโตร 1:21 เตือนเราว่า “ด้วยคำพยากรณ์ในอดีตนั้นไม่ได้มาจากความประสงค์ของมนุษย์ แต่พวกผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าได้กล่าวคำตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงดลใจเขา” อิสยาห์ 34:16 กล่าวเช่นกันว่า “จงเสาะหาและอ่านจากหนังสือของพระเยโฮวาห์ สัตว์เหล่านี้จะไม่ขาดไปสักอย่างเดียว ไม่มีตัวใดที่จะไม่มีคู่ เพราะ

หนังสือนั้นได้บัญชาปากของเราแล้ว และพระวิญญาณของพระองค์ได้รวบรวมไว้”

เนื่องจากพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงบันทึกพระคัมภีร์ในการจิตใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระคัมภีร์จึงไม่มีความขัดแย้งกัน แต่สอดคล้องกันตลอดทั้งเล่มแม้จะมีผู้เขียนหลายคน

2. พระคัมภีร์ได้รับการบันทึกในการจิตใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เนื่องจากพระคัมภีร์ได้รับการบันทึกไว้ในจิตใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ การตีความพระคัมภีร์ต้องอยู่ในการจิตใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นกัน การพยายามตีความพระคัมภีร์ด้วยความคิดของมนุษย์สามารถนำผู้คนไปสู่หนทางแห่งความพินาศเพราะการตีความเช่นนั้นอาจไม่สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้า (2 เปโตร 3:16)

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการตีความพระคัมภีร์ในการจิตใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราเรียนรู้ว่าไม่มีข้อใดในพระคัมภีร์ที่ไม่มีข้อของผู้ของคน (อิสยาห์ 34:16) การทำสรอชคอดต้องไว้สคู่ค้อย่างอื่นนอกเหนือจากไข่มุกอันใด เราสามารถอธิบายความสำคัญฝ่ายวิญญาณของพระคัมภีร์ข้อต่างๆ โดยไขข้อพระคัมภีร์ข้ออื่นที่เป็นคู่มาสนับสนุนกันด้วยเช่นกัน

ยกตัวอย่าง กิจการ 2:21 บอกเราว่า “และจะเป็นเช่นนี้คือผู้ใดที่จจะร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะรอด” อย่างไรก็ตาม ขอนี้เพียงข้อเดียวไม่สามารถอธิบายถึงพระประสงค์ของพระเจ้าในเรื่องความรอดอย่างครบถ้วน องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราบอกเราในมัทธิว 7:21 ว่า “มิใช่ทุกคนที่ร้องแก่เราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า’ จะได้ออกไปอาณาจักรแห่งสวรรค์” การเรียกออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงอย่างเดียวไม่สามารถตอบสนองไขข้อของการได้รับความรอดได้

เหมือนที่โรม 10:10 เตือนเราว่า “ด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด” เฉพาะผู้คนที่เชื่อในจิตใจและนำไปสู่ความชอบธรรมเท่านั้นที่สามารถรับเอาความรอดเมื่อเขายอมรับพระผู้ช่วยให้รอดด้วยริมฝีปากของเขา ถ้าเช่นนั้น การที่คนหนึ่ง “เชื่อด้วยใจ” หมายถึงอะไร

ยากอบ 2:14 ถามเราว่า “ด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด” เมื่อคนเชื่อด้วยใจและนำไปสู่ความชอบธรรม เขาสามารถเห็นเขาพยายามที่จะละทิ้งความบาปของตนและดำเนินชีวิตด้วยพระคำของพระเจ้า

ยิ่งกว่านั้น โรม 3:28 กล่าวว่า “เหตุฉะนั้นเราทั้งหลายสรุปได้ว่าคนหนึ่งคนใดจะเป็นคนชอบธรรมได้ก็โดยอาศัยความเชื่อ นอกเหนือการประพฤติตามพระราชบัญญัติ” ไม่ว่าท่านจะปฏิบัติตามความจริงอย่างไรก็เพียงอย่างเดียวก็ตาม การประพฤติของท่านไม่สามารถสมบูรณ์ได้ปราศจากความเชื่อ “การเชื่อด้วยใจ” หมายถึงการบรรลุถึงการมีจิตใจที่บริสุทธิ์ซึ่งนำไปสู่พฤติกรรมที่บริสุทธิ์ พูดอีกอย่างก็คือ การบรรลุถึงการเข้าสู่นัดแห่งจิตใจ

ความรอดเป็นของพระเจ้าที่เข้าสู่หัวใจของคนเท่านั้นเมื่อเขาเชื่อด้วยใจ คำมั่นชีวิตด้วยพระคำของพระเจ้า และยอมรับพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยริมฝีปากของเขา

ถ้าไม่มีข้อของพระคัมภีร์ข้อเหล่านั้น ผู้คนอาจเรียนรู้ความจริงอย่างไม่ถูกต้องและคิดว่า “ความรอดเป็นของทุกคนที่ยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขา” หรือ “ตราบโลหิตที่ทานเชื่อ ท่านก็สามารถได้รับความรอดแม้ท่านมีชีวิตอยู่ในความบาป” ความเข้าใจผิดเช่นนี้จะนำผู้คนไปสู่ความบาปและความพินาศในที่สุด เพื่อให้

เข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าที่ซ่อนอยู่ในพระคัมภีร์อย่างถูกต้อง ท่านต้องค้นหาข้อของพระคัมภีร์และตีความข้อเหล่านั้นในการจิตใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

3. พระคำของพระเจ้าเป็นความจริงนิรันดร์

พระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้าและทุกสิ่งที่ยืนยันไว้ในพระคัมภีร์เป็นความจริง เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ของอิสราเอล เหตุการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านและผู้คน ชื่อของบุคคลและสถานที่ และขนบธรรมเนียมทั้งสิ้นที่เราพบในพระคัมภีร์เต็มความขึ้นถึงความสัตย์จริงของพระคัมภีร์

พระคัมภีร์มีคำพยากรณ์ต่างๆ มากมายเช่นกันและคำพยากรณ์เหล่านั้นสำเร็จเป็นจริงตามที่เขียนเอาไว้ ยกตัวอย่าง ลูกา 19:43-44 พยากรณ์เรื่องการล่มสลายของกรุงเยรูซาเล็มเอาไว้ว่า “ด้วยว่าเวลาจะมาถึงเจ้า เมื่อศัตรูของเจ้าจะก่อเชิงเทินต่อเจ้า และล้อมขังเจ้าไว้ทุกด้าน...และเขาจะไม่ปล่อยให้ศิลาชนทับกันไว้ภายในเจ้าเลย...” และสี่สิบปีต่อมาคำพยากรณ์นี้ก็สำเร็จเป็นจริงในปีค.ศ. 70

ตลอดพระคัมภีร์เต็มมีคำพยากรณ์ของพระเจ้าเกี่ยวกับการบังเกิด พันธกิจ การทนทุกข์ และการเป็นขึ้นมาของพระเยซูในขณะที่ยังมีชีวิตและบันทึกเกี่ยวกับวิธีการที่พระเยซูทำให้คำพยากรณ์ของพระคัมภีร์สำเร็จมีปรากฏอยู่มากมายในพระคัมภีร์ใหม่ เกี่ยวกับการบังเกิดของพระเยซู ในปฐมกาล 3:15 พระเจ้าทรงตรัสไว้ล่วงหน้าว่าพระผู้ช่วยให้รอดจะมาจากอิสราเอล เมื่อพระเจ้าทรงแห่งสภาผู้ทรงองค์คริสต์ว่า “เราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นปฏิภักย์กัน ทั้งเชื้อสายของเจ้ากับเชื้อสายของนาง เชื้อสายของนางจะกระทำให้หัวของเจ้าฟกช้ำ และเจ้าจะกระทำให้ส่วนเทาของท่านฟกช้ำ” ขอนี้พยากรณ์ว่าพระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมาในฐานะเชื้อสายของหญิงและเอาชนะความตาย คำว่า “หญิง” ในข้อนี้ในฝ่ายวิญญาณหมายถึงอิสราเอลและพระเยซูทรงบังเกิดในวงศวานของโยเซฟแห่งเศอซาธาห์ (ลูกา 1:26-33)

อิสยาห์ 7:14 บอกเราว่า “ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่า อิมมานูเอล” ในขณะที่มีคำที่ 5:2 กล่าวว่า “เบธเลเฮม เอฟราธาห์อ้อย แต่เจ้าผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาคนยูดาห์ที่นับเป็นพันๆ จากเจ้าจะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเรา เป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอล ดังเดิมของท่านมาจากสมัยเก่า จากสมัยโบราณกาล” ตามพยากรณ์เหล่านี้พระเยซูทรงปฏิสนธิด้วยเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์และทรงบังเกิดจากมารีย์หญิงพรหมจารีในรางหญ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในเยรูซาเล็ม

เมื่อพระเยซูเสด็จจากกรุงเยรูซาเล็ม เหมือนที่เศคาริยาห์ 9:9 ได้พยากรณ์ไว้ พระองค์ “ทรงลา ทรงลูกลา” นอกจากนั้น เหมือนที่ท่านายไวโนสตุดี 41:9 ว่าพระองค์ทรงถูกทรมานและถูกขายโดยยูดาสอิสคาริโอท ยิ่งกว่านั้น ยังมีคำพยากรณ์โดยละเอียดจำนวนนับไม่ถ้วนในหนังสือหลายเล่มตลอดพระคัมภีร์เดิมซึ่งรวมถึงอิสยาห์ สดุดี และเศคาริยาห์เกี่ยวกับการทนทุกข์ การฝัง การเป็นขึ้นมา และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูและคำพยากรณ์ทุกอย่างสำเร็จในสมัยพระคัมภีร์ใหม่

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ ผมขอวิงวอนให้ท่านเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้าอย่างแน่นอนและประพฤติตามคำสั่งที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้น ผมอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อว่าเมื่อท่านทำเช่นนั้นแล้วท่านจะพบกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนมอยู่ตลอดเวลาและได้รับพระพรจากพระองค์และท่านจะแบ่งปันความรักกับพระองค์ตลอดไปในฐานะบุตรที่แท้จริงของพระองค์

พระกิตติคุณ 5 ด้าน

หลักข้อเชื่อ

- การบังเกิดใหม่** - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์
- การชำระให้บริสุทธิ์** - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
- การทรงบำบัตริศยา** - เราเชื่อว่าเราได้รับการบามบัตริศยาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดย การทรง ไล่ของพระเยซูคริสต์
- การเป็นขึ้นมา** - เราเชื่อว่าผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์
- การเสด็จกลับมา** - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงานมงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี

- คริสตจักรพันธกิจพันธกิจเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำที่คิดจากการจิตใจของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มีข้อผิดพลาด
 - คริสตจักรพันธกิจพันธกิจเชื่อในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าที่เรียกภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์)
 - คริสตจักรพันธกิจพันธกิจเชื่อว่าเราได้รับการยกโทษความผิดบาปด้วยพระโลหิตแห่งการ ไล่ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น
 - คริสตจักรพันธกิจพันธกิจเชื่อในการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ยุคพันปี และสวรรค์นิรันดร์
 - คริสตจักรพันธกิจพันธกิจประกาศถึงความเชื่อของคนท่าน “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่เรามาร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาของหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร
- “พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต สมหมายใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน”
 “ในผู้ที่มีความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นจึงให้รับทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ตัวใดให้”

จงทำลายความชอบธรรมส่วนตัว

“ความชอบธรรมส่วนตัว” เปิดเผยออกมาในหลายรูปแบบในชีวิตของเราเพราะเรามักคิดว่าเราถูก เพื่อบรรลุถึงการมีพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าและชื่นชมกับเสรีภาพในความจริง เราต้องทำลายความชอบธรรมส่วนตัวนี้โดยเร็ว

ความชอบธรรมส่วนตัวคือการยืนกรานกับสิ่งที่ท่านคิดว่าถูก

ความชอบธรรมส่วนตัวมีอยู่หลายประเภท อาทิ เช่น ความชอบธรรมส่วนตัวฝ่ายโลกที่ต่อสู้กับน้ำพระทัยของพระเจ้าและความชอบธรรมส่วนตัวที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความจริง เป็นต้น ความชอบธรรมส่วนตัวอย่างหลังเป็นสิ่งที่ค้นพบยากเพราะสิ่งนี้มักปรากฏอยู่ในผู้คนที่รู้จักความจริงและประพฤติตามความจริงในระดับหนึ่ง

คนเหล่านี้อาจคิดว่าตนเองเป็นผู้ชอบธรรมในเมื่อเขาทำหน้าที่ของตนและเกิดผลบางอย่าง เขาอาจคิดว่าเขามีความเชื่อมากและความคิดและการกระทำของเขาถูกต้อง พระเจ้าทรงอนุญาตให้มีการทดลองเกิดขึ้นกับเขาเพื่อเขาจะสามารถค้นพบความชอบธรรมส่วนตัวนี้และทำลายความชอบธรรมส่วนตัวนี้เสีย

ถ้านั่นมีความชอบธรรมส่วนตัวที่เป็นของโลก เขามีแนวโน้มที่จะเพิกเฉยต่อสิ่งที่คนอื่นพูดแม้เขาจะรู้ว่าคนอื่นถูกต้องเพราะเขารู้สึกเสียศักดิ์ศรี ความชอบธรรมส่วนตัวที่อยู่บนพื้นฐานของความจริงจะแตกต่างกัน ด้วยความชอบธรรมส่วนตัวแบบนี้ผู้คนจะยืนกรานกับแนวคิดของตนเพราะเขาต้องการให้สิ่งที่ตัวเองทำเหมือนกับคนอื่น

ในยอห์น 12:1-6 มารีย์ในเบธานีนำเอาน้ำมันอาระคาบิสุทรีราคาแพงหนักประมาณครึ่งกิโลกรัมมาชโลมที่พระบาทของพระเยซูและเอาผมของเธอเช็ดพระบาทของพระองค์ ยูดาสอิสคาริโอทรู้สึกไม่พอใจและพูดว่า “เหตุใดจึงไม่ขายน้ำมันนั้นเป็นเงินสักสามร้อยเดนาเรียน แล้วแจกให้แกคนจน” สิ่งที่เขาพูดอาจฟังดูถูกต้อง แต่เขาไม่ได้พูดสิ่งนี้เพราะเขาห่วงใยคนยากจน แต่เพราะเขาเคยขยักเงินที่ใส่ไว้ในถุงขาม

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นไปได้ที่จะแยกแยะสิ่งที่ถูกจากสิ่งที่ผิดเพียงแค่มองดูบางสิ่งจากภายนอกหรือจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้คนคิดต่างกันเนื่องจากเราแต่ละคนเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันและเรียนรู้ในแนวทางที่ต่างกัน ดังนั้น เราควรคิดโดยมีพระคำของพระเจ้าเป็นเกณฑ์วัด ถ้าท่านมีความชอบธรรมส่วนตัวมาก ท่านอาจทำลายความสงบสุขในหลายสถานการณ์ ท่านควรค้นหาความชอบธรรมส่วนตัวให้พบโดยเร็วและทำลายสิ่งนี้เสีย เมื่อท่านนั้นแล้วท่านนั้นท่านจะสามารถทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ตลอดเวลาและเก็บเกี่ยวคำตอบและพระพรอย่างบริบูรณ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้า

จงระมัดระวังความหยิ่งผยองที่เกิดจากความชอบธรรมส่วนตัว

ถ้าท่านมีพระคำของพระเจ้าที่เป็นเพียงความรู้ โดยไม่ได้เพาะบ่มพระคำนั้นไว้ในใจของท่าน ท่านอาจมีความหยิ่งผยองโดยไม่รู้ตัว ด้วยความหยิ่งผยองนั้นท่านไม่รู้ในสิ่งที่ท่านพูด และสิ่งที่ท่านทำไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องในความจริง ด้วยเหตุนี้ท่านควรฟังคนอื่นตลอดเวลา แม้ท่านคิดว่าท่านถูกต้องอย่างแน่นอน ถ้าคนอื่นพูดว่าท่านไม่ถูก ท่านควรคิดใหม่ อธิษฐานและมองย้อนกลับไปดูความคิดของท่าน

ท่านควรพยายามเอาตัวท่านเองไปอยู่ในสถานการณ์ของคนอื่นตลอดเวลา ถ้ามองดูสถานการณ์ด้วยใจเป็นธรรม ท่านก็สามารถแยกแยะระหว่างสิ่งที่ถูกกับสิ่งที่ผิด แต่ถ้าท่านมองดูสถานการณ์ด้วยใจลำเอียง ท่านอาจคิดว่าท่านถูกและยืนกรานอยู่กับแนวคิดของท่าน โดยไม่รู้ถึงความหยิ่งผยองของท่าน

ในกรณีนี้ พระเจ้าอาจอนุญาตให้การทดลองเกิดขึ้นเพื่อท่านจะสามารถค้นพบความชอบธรรมส่วนตัวของท่านและทำลายสิ่งนั้นเสีย แต่บางคนยังไม่เข้าใจพระทัยของพระเจ้าผู้ซึ่งไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะอนุญาตให้เกิดการทดลองขึ้น และบางคนถึงกับบอกว่า “เมื่อไหร่ที่ผมถึงจะได้รับคำตอบแทนที่ ผมสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือ ผมสามารถไปสู่นครเยรูซาเล็มใหม่ได้จริงหรือ ผมเกิดมาเพื่ออะไรนะ ผมอยากไปสวรรค์เร็วๆ เหลือเกินถ้าหากว่าที่นั่นเป็นเมืองบรมสุขเกษม” อย่างไรก็ตาม ถ้าเขารู้จักความจริงอย่างแท้จริง อันดับแรกเขาควรพยายามค้นหาความรักอันลึกซึ้งของพระเจ้าที่อยู่ที่การทดลองเหล่านั้นและเสร็จสิ้นการทดลองเหล่านั้นด้วยการอธิษฐานเพื่อรับการสร้างขึ้นใหม่อย่างรอนรน

อัครทูตเปาโลซึ่งทำการอธิษฐานอธิษฐานอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถูกจำคุกเมื่อท่านประกาศพระกิตติคุณพร้อมกับสิลาส แต่ทั้งสองคนอธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอยู่ภายในคุก ทั้งสองคนสามารถทำเช่นนั้นเพราะท่านเข้าใจพระทัยของพระเจ้าผู้ทรงเผ่าดูท่านทั้งสองด้วยความเมตตา (กิจการ 16:22-26)

ความชอบธรรมส่วนตัวสามารถรูปแบบที่เปิดเผยออกมาโดยเฉพาะในชีวิตประจำวัน

ประการแรก ความชอบธรรมส่วนตัวที่เปิดเผยให้เห็นในการไม่ทำตามกฎระเบียบ

ท่านควรตรวจสอบดูว่าท่านทำลายกฎระเบียบเพียงเพราะท่านมีความปรารถนาสิ่งที่อยู่ฝ่ายวิญญาณอย่างมากหรือไม่ แต่กฎระเบียบมีกำหนดไว้อย่างชัดเจนในแผ่นดินของพระเจ้า ดังนั้นควรทำตามกฎระเบียบและเชื่อฟัง ท่านไม่สามารถเชื่อฟังถ้าท่านคิดว่า “ผมมีประสบการณ์มากกว่า” หรือ “ผมมีความสามารถมากกว่า” แม่ผู้บังคับบัญชาของท่านอาจมีความสามารถน้อยกว่าท่าน ท่านควรรับใช้เขาจากจิตใจของท่านและเชื่อฟัง ท่านควรคิดว่าทำอย่างไรท่านจึงจะสามารถทำให้งานของพระเจ้าสำเร็จด้วยการช่วยเหลือเขา พระเจ้าจะทอดพระเนตรดูการเชื่อฟังของท่านและทำให้ท่านเกิดผลอันดีในทุกสิ่ง

ประการที่สอง ความชอบธรรมส่วนตัวที่เปิดเผยออกมาในรูปแบบของแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัวและการทำสิ่งต่างๆ เพื่อตนเอง

ท่านไม่ควรลืมว่าหน้าที่ของท่านซึ่งได้รับจากพระเจ้าควรสำเร็จเพื่อแผ่นดินของพระเจ้า ไม่ใช่เพื่อศักดิ์ศรี ชื่อเสียง หรือประโยชน์ของท่าน แมคนอื่นจะได้รับความน่าเชื่อถือสำหรับความสำเร็จบางอย่างที่ท่านคิดว่าท่านเป็นผู้กระทำ ถ้าสิ่งนี้นำไปสู่การขยายแผ่นดินของพระเจ้า ท่านควรพร้อมที่จะยอมให้เป็นอย่างนั้น แต่ท่านต้องการแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของท่านและรู้สึกไม่ดีเมื่อคนอื่นได้รับการยกย่องสำหรับงานของท่าน สิ่งนี้เกิดจากแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัวและแสดงให้เห็นว่าท่านทำเพื่อตัวเอง

ประการที่สาม ความชอบธรรมส่วนตัวที่เปิดเผยออกมาในรูปแบบของการมองว่า “สิ่งที่เป็นของผม” สำคัญกว่า

ท่านอาจมองว่า “สิ่งที่เป็นของท่าน” (เช่น ครอบครัวของท่านและระบบค่านิยมของท่าน เป็นต้น) สำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด ท่านต้องกำจัดสิ่งนี้ทิ้งไป ด้วยความโน้มเอียงเช่นนี้ท่านไม่สามารถคิดว่าคนอื่นดีกว่าท่านและท่านไม่สามารถเปิดทางให้กับคนอื่นได้ ถ้าท่านกำหนดมาตรฐานของตนเองและวัดคนอื่นด้วยมาตรฐานนั้น ท่านไม่สามารถโอบอุ้มคนอื่นและยกโทษให้กับคนอื่นได้ ท่านควรตรวจสอบดูว่าท่านให้ “คนอื่น” มาก่อนมากแค่ไหนและควรเพาะบ่มจิตใจซึ่งจะทำให้ท่านสามารถ “เลือกไปทางขวาถ้าคนอื่นไปทางซ้ายและไปทางซ้ายถ้าคนอื่นเลือกไปทางขวา”

“ผมได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในราชบัณฑิตยสถานแห่งศิลปกรรมศาสตร์ในเบลเยียม”

คุณเต๋ยยุง คอง พันธกิจหนุ่มสาว คริสตจักรแมนมินเซ็นทรัล

ราชบัณฑิตยสถานแห่งศิลปกรรมศาสตร์ในเมืองแอนต์เวิร์ป ประเทศเบลเยียมถือเป็นหนึ่งในสามโรงเรียนสอนแฟชั่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในโลก โรงเรียนนี้เปิดรับสมัครปีละสองครั้งในเดือนกรกฎาคมและเดือนกันยายน ผมเตรียมตัวสอบเอ็นทรานซ์ตามที่กำหนดไว้ในเดือนกรกฎาคมปี 2016 ด้วยการเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนจากเดือนพฤศจิกายนปี 2015 มีขั้นตอนการประเมินอยู่เจ็ดขั้นตอนซึ่งรวมถึงการประเมินแฟ้มผลงาน การสัมภาษณ์ การทดสอบการออกแบบ และการทดสอบการบรรยายตามความเป็นจริง ผมศึกษาศิลปะมาตั้งแต่วัยเด็กและได้รับเหรียญเงินในการแข่งขันศิลปะนานาชาติในระหว่างที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมปลาย ผมเริ่มเรียนการออกแบบแฟชั่นเมื่อผมเป็นนักเรียนมัธยมปลาย ผมรู้สึกภูมิใจกับผลงานของผมเพราะทักษะของผมได้รับการยอมรับ

อย่างไรก็ตาม ในการสอบเอ็นทรานซ์ผมสอบไม่ผ่านเลย ผมมองย้อนกลับไปดูตัวเอง และรู้ว่าผมพึ่งพิงความสามารถของตนโดยไม่ได้พึ่งพิงพระเจ้า ผมมีเวลาอีกประมาณเดือนครึ่งที่จะเตรียมตัวจากกลางเดือนกรกฎาคมที่ผมสอบตกไปจนถึงวันที่ 1 กันยายนเมื่อการสอบครั้งต่อไปจะมีขึ้น ครูที่สอนสถาบันของผมแนะนำให้ผมเพิ่มผลงานมากขึ้นเข้าไปในแฟ้มผลงาน และสมัครใหม่ แต่ผมต้องการจะทำแฟ้มผลงานใหม่ทั้งหมด ผมเริ่มเตรียมแฟ้มผลงานใหม่ด้วยตนเอง

ผมใช้เวลาหนึ่งปีก่อนหน้านั้นในการทำแฟ้มผลงานอันแรก ดังนั้นจึงดูเหมือนเป็นไปได้ที่จะทำแฟ้มผลงานอันใหม่ในช่วงเวลาสั้นๆ เช่นนั้น ผมไม่มีแรงบันดาลใจสำหรับการออกแบบ

และใช้เวลาไปกับการอยู่เฉยๆ ในต้นเดือนสิงหาคม ค่ายภาคฤดูร้อนแมนมินกำลังใกล้เข้ามา ถ้าผมไปเข้าค่าย ผมคงมีเวลาเพียงสิบห้าวันที่จะเตรียมตัว เพื่อนของผมพูดว่าเป็นเรื่องตลกมากที่จะถามว่าผมพร้อมหรือเปล่า



ในด้านหนึ่ง ผมคิดว่าพระเจ้าคงอวยพรผมถ้าผมไปเข้าค่าย แต่ในอีกด้านหนึ่งผมรู้สึกหวาดหวั่นเพราะผมเคยสอบตกมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ผมก็เข้าร่วมค่ายภาคฤดูร้อน ในวันที่สามของค่าย ผมกำลังสรรเสริญพระเจ้าในการนมัสการรอบกองไฟและการร้องเพลงสรรเสริญนั้นนำโดยศิษยาภิบาลอากุโศ ดร.แจร์อ็อก ลี ทันใดนั้นผมรู้สึกมั่นใจว่าผมได้รับคำตอบแล้ว ผมไม่รู้สึกหวาดหวั่นอีกต่อไป

หลังจากค่าย ผมค้นพบแรงบันดาลใจด้านศิลปะและแนวคิด

สร้างสรรค์ ผมรู้สึกเหมือนกับที่ผมมีงานพร้อมสิ้นแล้วและทำตามงานนั้นและสามารถทำแฟ้มผลงานเสร็จภายในสิบห้าวัน

ในวันที่ 1 กันยายน ผมเข้าห้องสอบด้วยความมั่นใจและเริ่มการวาดด้วยดินสอด่ตั้งแต่สิ่งนั้นไม่ได้เป็นไปอย่างที่ผมต้องการ ผมเข้าไปในเว็บไซต์ของคริสตจักรในโทรศัพท์มือถือของผมและรับเอาคำอธิษฐานของศิษยาภิบาลอากุโศ และผมพยายามอีก ผมสามารถวาดได้และผมพอใจกับการวาดและผู้สมัครคนอื่นทำตามแบบของผม

ในการสัมภาษณ์ มีอาจารย์หลายคนที่ผมเคยพบในการสัมภาษณ์ครั้งก่อน ผมจินตนาการภาพของควิดเดินเข้าหาโกลิอัท และคิดกับตนเองอย่างต่อเนื่องว่า “ผมรับเอาคำอธิษฐานของผู้เลี้ยงแล้ว อ่าหวั่นไหว”

การสัมภาษณ์ดำเนินไปด้วยดีและอาจารย์เหล่านั้นดูจะชอบผม อาจารย์คนหนึ่งกล่าวว่า “ทำไมเธอจึงสอบตกในคราวที่แล้ว” วันต่อมาผมได้ยื่นว่าผมได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในโรงเรียนนั้น ยิ่งกว่านั้น เพื่อนชาวต่างชาติพูดว่างานของผมดีมากและแนะนำให้ผมนำไปจัดแสดงในร้านนักร้องแบบที่มีชื่อเสียง ผลลัพธ์ก็คือเสื้อผ้าในแฟ้มผลงานของผมจะถูกนำไปผลิตในเดือนกรกฎาคมปี 2017 ฮาเลลูยา

ผมแสดงความเชื่อเพียงเล็กน้อยด้วยการเข้าร่วมในค่ายภาคฤดูร้อน พระเจ้าก็ทรงตอบคำอธิษฐานของผมอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการนำทางผมตลอดเวลา ผมขอบพระคุณและถวายสงราสีแด่พระเจ้าที่พระองค์ทรงตอบคำอธิษฐานของผมและผมขอบคุณศิษยาภิบาลอากุโศของผมด้วยเช่นกัน

“พ่อของผมได้รับการรักษาให้หายจากโรคมองเสื่อมขั้นรุนแรง”

คุณเชซุซุน (วัย 34 ปี) คริสตจักรแมนมินไต้หวัน

ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2013 ผมเริ่มเข้าร่วมในคริสตจักรแมนมินไต้หวัน (ที่สองจากขวาในแถวหลัง) ในขณะที่ฟังคำเทศนาเรื่องสวรรค์และนรกผมคิดว่าผมจะตกนรกถ้าผมใช้ชีวิตอยู่ในความสุรุ่ยสุราย ผมเริ่มตัดขาดตนเองออกจากสิ่งของฝ่ายโลกและไม่เข้าร่วมในการดื่มเหล้ากับเพื่อนร่วมงาน ผมพยายามอย่างมากที่จะอธิษฐานและเปลี่ยนแปลงตนเอง ผมอาศัยตนเองในคริสตจักรและประกาศพระกิตติคุณ ในเดือนมิถุนายนปี 2013 ครอบครัวของผมได้รับการประกาศข่าวประเสริฐ

ในเดือนพฤษภาคมปี 2015 ผมถอนพิษนิโคตินจากยาสูบของผมออก แต่ผมยังมีความอาการอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลไม่ทราบสาเหตุ ดังนั้นจึงมองหาสาเหตุฝ่ายวิญญาณ ผมพบว่าผมไม่ได้ใช้ยาเสพติดที่ดร.แจร์อ็อก ลืออิชฐานเจิมเอาไว้มผมได้อื่นว่าหลายคนได้รับการรักษาให้หายจากโรคของตนผ่านทางฟาเซ็ดหน้า (กิจการ 19:11-12) ผมกลับใจและอธิษฐานการวางยาเสพติดแห่งฤทธิ์อำนาจลงบนอวัยวะที่เจ็บป่วยของผม อาการปวดหายไปและเศษพิษนิโคตินที่เหลืออยู่จากการถอนพิษก็หลุดออกมา ฮาเลลูยา

ในเดือนเมษายนปี 2016 ผมได้รับการรักษาให้หายจากการอักเสบจากภูมิแพ้ที่ค้างค้างสองข้างของผมด้วยการอธิษฐานและเริ่มไว้วางใจในฤทธิ์อำนาจของผู้เลี้ยงมากขึ้น เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2016 พ่อของผมพูดว่าเขามีอาการตาพร่ามัวเฉียบพลัน วันต่อมาเขาแสดงอาการโกรธเกรี้ยวและไม่ยอมใส่เสื้อผ้า เขาใช้คำพูดแปลกๆ และแสดงออก



อย่างประหลาด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ผมพาเขาไปตรวจและพบว่าเขาป่วยเป็นโรคมองเสื่อมขั้นรุนแรง สมาชิกครอบครัวของผมถวายคำสัตย์อธิษฐานเป็นเวลา 21 วันในการประชุมอธิษฐานของกลุ่มคาเนียด อุดอาหาร และรับเอาคำอธิษฐานเพื่อผู้ป่วย ในเวลาเดียวกันพ่อของผมดีขึ้นและโกรธเกรี้ยวน้อยลง

ผมเดินทางไปประเทศเกาหลีเพื่อเข้าร่วมในค่ายภาคฤดูร้อนแมนมินปี 2016 และมอบภาพถ่ายของคุณพ่อของผมและโรคของท่านให้กับคริสตจักร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ศิษยาภิบาลอากุโศได้อธิษฐานเพื่อคุณ

พ่อในการนมัสการเช้าวันอาทิตย์ พระเจ้าทรงทำงานในคุณพ่อเหนือกาลเวลาและสถานที่ หลังจากการนมัสการ ผมพบกับคุณแม่ทางโทรศัพท์ แม่บอกว่าคุณพ่อเริ่มขยับตัว กินอาหารได้เมื่อก่อนหนานี้ทานกินไม่ได้ และนอนหลับซึ่งก่อนหนานี้ทานนอนไม่หลับ ฮาเลลูยา

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม คุณพ่อเข้าร่วมในค่ายผ่านทางอินเตอร์เน็ตและรับเอาคำอธิษฐานของศิษยาภิบาลอากุโศ ความทรงจำของท่านกลับมาอีกและอาการต่างๆ ก็หายไป

เมื่อวันที่ 20 กันยายน คุณพ่อเข้ารับการรักษาอีกครั้งหนึ่งและผลการตรวจชี้ให้เห็นว่าท่านเป็นปกติทุกอย่าง ผมขอบพระคุณและถวายสงราสีแด่พระเจ้าผู้ทรงอนุญาตให้เรามีประสบการณ์กับฤทธิ์อำนาจอันอัศจรรย์นี้ ผมขอบคุณศิษยาภิบาลอากุโศที่อธิษฐานเพื่อเรา



ก่อนการอธิษฐาน ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคมองเสื่อม (ด้านซ้าย) หลังจากการอธิษฐาน ไม่มีอาการมองเสื่อมพร้อมกับคะแนนการประเมินความรุนแรงของโรคมองเสื่อมเท่ากับ 1 (ด้านขวา)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอยของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการโทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมทั้งแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการปรับสัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C txp 1 G รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยของ Audio pid : 3006 คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรต : Symbol ret : 13333 Msymbol FEC: 3/4

www.manmin.org--->English--->Word of Life ไทย (มีคำเทศนาภาษาไทย)

จาก คริสตจักรแมนมินเชียงราย

จัดพิมพ์โดยคริสตจักรแมนมินเซนทรัลเซิร์ช

121/472 บ้านคู่มือเมืองใหม่ อ.เมือ่ง จ. เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 083-5782116, 084-3550176 (อ. วอน)

jaewon 7700@hanmail.net

Thai